

## รายงานผลการพัฒนาความรู้ของข้าราชการในหน่วยงาน ด้วยวิธี Coaching รอบที่ 2

(เมษายน-กันยายน 2567) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อ-นามสกุล นางสาวประภา ธารเนตร  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดินเปรี้ยว  
กอง กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน

### หัวข้อการพัฒนาความรู้

#### การขยายผลหมอดินไปสู่อนุภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง

สถานที่ ห้องกลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดินเปรี้ยว กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

ผู้เข้าร่วมพัฒนาความรู้ เจ้าหน้าที่และพนักงานกลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดินเปรี้ยว

ระยะเวลา จำนวน 1 ชั่วโมง วันที่ 28 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30-09.30 น.

วัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและพนักงานราชการรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงาน

โครงการหมอดินในระดับนานาชาติ

วิธีการ การบรรยาย และการถาม-ตอบ

### สรุปสาระสำคัญของเนื้อหา

ในปัจจุบัน ภาคการเกษตรของอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงต้องเผชิญปัญหาและความท้าทายนานัปการ เช่น ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ผลผลิตล้นตลาด ต้นทุนการผลิตสูง การขาดแคลนน้ำสลั้กับปัญหาอุทกภัย การขยายตัวของชุมชนเมือง การขาดความรู้ของเกษตรกร และความท้าทายจากภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร และความเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก เป็นต้น ปัจจัยต่างๆ ข้างต้นส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและความยากจนของเกษตรกร จนนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ในที่สุด ด้วยเหตุนี้ กลไกสำคัญที่ประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงใช้เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศคือการพัฒนาเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย ทั้งนี้ เพื่อวางรากฐานความมั่นคงในภาคการเกษตรและรองรับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

โครงการหมอดินอาสาเริ่มและพัฒนาโดยกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทย จัดเป็นโครงการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมและสร้างความมั่นคงของภาคการผลิตทางการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความพร้อม ความรู้ และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพการเกษตร รวมถึงเป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอื่นๆ ในพื้นที่ที่มีการจัดการที่ดินและการเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสม พร้อมทั้งเป็นผู้กระจายข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินไปยังเกษตรกรและถ่ายทอดปัญหาเกี่ยวกับการใช้ที่ดินจากเกษตรกรกลับมายังกรมพัฒนาที่ดิน ในช่วงที่ผ่านมา กรมพัฒนาที่ดินได้คัดเลือกหมอดินอาสาจากเกษตรกรผู้มีความรู้ความสามารถทั่วประเทศ สนับสนุนความรู้ อุปกรณ์ เทคนิค และจัดตั้งเป็นเครือข่ายหมอดินอาสาเพื่อประสานงานการพัฒนาที่ดิน เครือข่ายได้รับการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จในการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความยากจนของเกษตรกรรายย่อยได้

โครงการหมอดินได้รับความสนใจจากหลากหลายองค์กรทั่วโลก รวมถึงกลุ่มสมาชิกความร่วมมือด้านดินระดับโลก (Global Soil Partnership) เนื่องจากเป็นมาตรการที่สามารถขยายผลแนวทางการจัดการที่ดินรวมทั้งด้านความร่วมมือทางวิชาการ นโยบาย การศึกษา และการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรดินในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรในการจัดการดินและการเกษตรอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เครือข่ายหมอดินอาสายังเป็นแนวทางที่จะสร้างความเข้มแข็งและสนับสนุนชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งความสำเร็จของการดำเนินโครงการนี้จะขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เกษตรกร องค์กรหรือหน่วยงานทางด้านดิน ดังนั้น โครงการความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้างในครั้งนี จึงมุ่งเน้นพัฒนาโครงการหมอดินให้แข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ และขยายผลไปยังประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำแม่โขง-ล้านช้างให้มีการดำเนินการจัดการที่ดินและการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อขจัดความหิวโหยและบรรลุความมั่นคงทางอาหารภายใต้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

